



Volkswagen Việt Nam giới thiệu Phiên bản cao cấp Tiguan Platinum

Ngày 3 tháng 7 năm 2024

- Phiên bản cao cấp Tiguan Platinum được cung cấp nhiều trang bị cao cấp mới chính thức được giới thiệu.
- Giá bán mới: 1,688 tỷ đồng.
- Phiên bản cao cấp Tiguan Platinum sẽ được ra mắt đồng loạt tại hệ thống đại lý Volkswagen trên toàn quốc vào ngày 06 & 07.07.2024.



Trung bình cứ 35 giây thì có 1 chiếc Tiguan lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất tại 1 trong 4 nhà máy trên toàn cầu. Tốc độ sản xuất này phản ánh sự phát triển vượt bậc của Tiguan kể từ khi ra mắt lần đầu tiên vào năm 2007. Cho đến nay, 7,6 triệu xe đã đến tay khách hàng, Tiguan được vinh danh là mẫu SUV bán chạy nhất phân khúc tại Châu Âu và là sản phẩm Volkswagen thành công nhất thế giới.



Thế hệ đầu tiên của phiên bản 7 chỗ được ra mắt vào năm 2017 tại Mỹ, được nâng tầm dựa trên những thành tựu của thế hệ 5 chỗ, đã tạo ra cú hích lớn với tổng sản lượng chiếm 55% của phiên bản này tại 4 nhà máy Volkswagen.

Và tại Việt Nam, Tiguan thành công với doanh số hơn 3000 xe cho đến nay, Volkswagen chọn phiên bản trực cơ sở kéo dài, cung cấp đủ 7 chỗ ngồi cho nhu cầu thực tiễn của nhóm khách hàng có phong cách hướng tới gia đình, có lối sống năng động và luôn quan tâm đến chất lượng của những trải nghiệm trong cuộc sống. **Phiên bản cao cấp Tiguan Platinum ra mắt để đáp ứng nhu cầu trên - tập trung hướng đến trải nghiệm nâng tầm của chủ nhân sở hữu với giá bán mới 1,688 tỷ đồng.** Đồng thời, **sự kiện ra mắt phiên bản cao cấp Tiguan Platinum sẽ được diễn ra đồng loạt tại hệ thống đại lý Volkswagen trên toàn quốc vào ngày 06 & 07.07.2024.**

1. Các trang bị mới trên phiên bản cao cấp Tiguan Platinum.

Hệ thống âm thanh cao cấp Dynaudio – thương hiệu loa thủ công hàng đầu thế giới có xuất xứ từ Đan Mạch. Dynaudio là đối tác chính thức chuyên cung cấp hệ thống âm thanh cho các dòng xe cao cấp của Volkswagen.





Bộ Bodykit lịch lãm cùng màu với thân xe.



Bộ bước chân cố định, giúp việc lên xuống xe dễ dàng và tiện lợi.



Hệ thống camera toàn cảnh Area View, trang bị 4 camera xung quanh xe, hỗ trợ quan sát, lùi, đỗ xe và giúp lái xe tự tin, an toàn hơn.

Hệ thống cảnh báo điểm mù, hỗ trợ cảnh báo có phương tiện phía sau giúp người lái an tâm khi chuyển làn đường.



Sạc điện thoại không dây giúp nâng cao khả năng kết nối, giải trí và làm việc.

Phim cách nhiệt 3M Ceramic cao cấp.

2. Các trang bị tiêu chuẩn trên dòng xe Volkswagen Tiguan

Diện mạo SUV linh hoạt và mạnh mẽ.



Volkswagen Tiguan có hệ thống **đèn IQ.LIGHT** với 2 thấu kính Projector và đèn ban ngày viền phía dưới. Có các chức năng mở rộng góc chiếu khi vào cua, điều chỉnh khoảng chiếu sáng và hỗ trợ thời tiết xấu. Dấu ấn đổi mới ấn tượng nằm ở **biểu tượng chữ C viền đen** mạnh mẽ tại cản trước. **Mâm xe 18 inch** đi cùng với Lốp xe Pirelli phù hợp với đa dạng địa hình.





Nội thất tinh tế và chu đáo.

Không gian nội thất 7 chỗ ngồi với các đường nét thiết kế gọn gàng, sắc sảo. Màu sắc trang nhã, kết hợp **Ambient Light 30 màu** mang lại không gian tiện nghi, sang trọng và thoải mái cho người sử dụng. Tiguan có vô lăng thiết kế mới, ghế da Vienna có lỗ thông hơi. Cần số thiết kế mới hiển thị bằng đèn LED sang trọng và tinh tế. Khoang hành lý có không gian linh hoạt từ **230 lít** và có thể mở rộng lên đến **1775 lít** cung cấp khả năng đủ lớn cho mọi chuyến hành trình.



Tiện nghi và Công nghệ tràn ngập.

Volkswagen Tiguan mang trong mình hàng loạt các tính năng công nghệ hữu ích, đảm bảo sự kết nối cho mục đích giải trí cũng như công việc. Đồng hồ kỹ thuật số **Digital Cockpit Pro** đa sắc màu, lựa chọn giao diện và thông số hiển thị sinh động. **Màn hình giải trí đa chức năng MIB 3 – 8 inch**, điều khiển cảm ứng, **điều khiển cử chỉ Gesture Control**, kết nối App-Connect, (Apple Carplay và Android Auto), Bluetooth, USB (Type C). **Điều hoà tự động 3 vùng nhiệt độ**, **điều khiển cảm ứng** và có chức năng lọc không khí. Đóng mở cốp thông minh đảm bảo sự tiện lợi tối đa với các thao tác đá đóng, mở cốp.



Nâng tầm vận hành.

Khả năng vận hành của Volkswagen Tiguan được định hình bằng sự cân bằng đáng ngạc nhiên của sức mạnh và hiệu quả. **Động cơ tiên tiến 2.0 TSI với Turbo tăng áp** và hệ thống phun nhiên liệu kép là nhân tố đứng sau của khả năng vận hành tối ưu này.





Hộp số tự động ly hợp kép **DSG 7 cấp** (Direct Shift Gearbox) của Volkswagen kết hợp được ưu điểm của một hộp số sàn về kết cấu đơn giản, sang số nhanh và tiết kiệm nhiên liệu với đặc tính tiện lợi dễ điều khiển của các hộp số tự động.

Hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian biến thiên **4MOTION**. Tùy theo điều kiện vận hành, hệ thống dẫn động sẽ thay đổi tỉ lệ lực kéo truyền đến cầu trước và cầu sau để giúp xe vận hành ổn định. Ngoài ra, người lái còn có thể tự do lựa chọn cấu hình lái xe với các chế độ vận hành khác nhau và tận hưởng sự thoải mái với tùy chọn cá nhân hóa.

Hệ thống an toàn & Hỗ trợ người lái.

Thân xe Volkswagen với cấu trúc hấp thụ xung va chạm và khoang hành khách sử dụng thép có độ cứng và chịu lực cao. Kết hợp với khả năng gia công kim loại tiên tiến. Mang lại sự chắc chắn, ổn định và an toàn cao khi vận hành. Thiết kế ghế an toàn với cấu trúc giảm chấn thương đốt sống cổ.

Hệ thống kiểm soát cự ly đỗ xe PDC. Sử dụng hệ thống camera lùi, các cảm biến, hệ thống màn hình và các vạch dẫn hướng, các âm thanh cảnh báo và hệ thống phanh hạn chế va chạm để hỗ trợ người lái ra, vào chỗ đỗ dễ dàng.

Hệ thống cân bằng điện tử ESC sẽ kích hoạt phanh riêng rẽ các bánh xe và giảm mô men xoắn để giúp xe ổn định quỹ đạo di chuyển.

Hệ thống chống trượt khi tăng tốc ASR giúp ngăn ngừa hiện tượng các bánh dẫn động bị quay trơn khi khởi hành hoặc tăng tốc bằng cách kích hoạt phanh ở các bánh dẫn động và giảm mô men xoắn.

Hỗ trợ trả lái thông minh DSR. Hệ thống sẽ tác động vào motor trợ lực lái trong một số trường hợp khẩn cấp.

Cảnh báo áp suất lốp TPMS. Hiển thị tình trạng áp suất bánh xe.

Hệ thống cảnh báo mất tập trung. Phát hiện người lái mệt mỏi và cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh.

Khoá vi sai điện tử EDL giúp xe có thể duy trì độ bám đường bằng cách phanh các bánh xe bị quay trơn và truyền lực kéo qua bánh còn lại.

Hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control giúp duy trì tốc độ xe khi lưu thông, nhằm mang lại sự thoải mái khi người lái không cần sử dụng bàn đạp ga để duy trì tốc độ. Đặc biệt có thể hoạt động ở tốc độ thấp 20 km/h.



Chức năng giới hạn tốc độ Speed Limit cho phép cài đặt giới hạn tốc độ của xe phù hợp với điều kiện giao thông.

3. Tham khảo thêm thông tin về các dòng xe Volkswagen tại showroom.vw.com.vn hoặc tại các đại lý ủy quyền Volkswagen trên toàn quốc.

Đại lý	Địa chỉ	Hotline
1. Miền Bắc		
VW Long Biên	Số 03, Lô 3+5, Nguyễn Văn Linh, Q. Long Biên, Hà Nội	0911 52 55 33
VW Capital	CT3, Lô 1 đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0901 461 122
VW I.D Auto - CN Phạm Hùng	18 Phạm Hùng, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	078 555 6688
VW I.D Auto - CN Nguyễn Khoái	315 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	078 555 6688
VW Quảng Ninh	291A Trần Nhân Tông, phường Yên Thanh, TP Uông Bí, Quảng Ninh	0936 655 283
VW Hải Dương	446 Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương	0911 869 698
VW Hải Phòng	722 Nguyễn Văn Linh, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng	0968 723 888
2. Miền Trung		
VW Nha Trang	51 Lê Hồng Phong, Tp. Nha Trang	093 188 1588
3. Miền Nam		
VW Sài Gòn	682A Trường Chinh, Quận Tân Bình, Tp. HCM	0931 866 779
VW An Phú	Tòa nhà Lexington tại số 67 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM	0909 825 363
VW Central	115 Lý Chính Thắng, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh	0878 776 888



VW Phú Mỹ	Lô B1, Đường C2, KCN Cát Lái 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức, Tp. HCM (Trạm thu phí cầu Phú Mỹ)	090 479 91 99
VW Bình Dương	7A/12A, Đại Lộ Bình Dương, phường Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương	0908 004 060
VW Vũng Tàu	42C Đường 30/4, Phường 9, TP. Vũng Tàu, BR-VT	0254 7300 078
VW Đồng Nai	643 Xa Lộ Hà Nội, Khu Phố 2, Phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	0931 472 779